

**GIẤY ỦY QUYỀN SỐ SHC20220701011**

Hôm nay, ngày 01 tháng 07 năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh,

Tôi, Fabrice André Hugues Leguet, Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Siemens Healthcare có địa chỉ tại 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**Công Ty**") bằng văn bản này ủy quyền cho:

Họ và tên người được ủy quyền	Số Hộ Chiếu/ CMND/ CCCD
<b>Ông Ulrich Philipp Breschan</b>	U4518577
<b>Ông Lý Giai Khánh</b>	079073018821
<b>Bà Phạm Thị Thu Hà</b>	013335822

mỗi Người Được Ủy Quyền được ủy quyền riêng lẻ làm Người Được Ủy Quyền xác thực hợp pháp ("Người Được Ủy Quyền") thay mặt tôi nhân danh Công Ty để ký các giấy tờ sau cho bộ phận giám sát chất lượng của Công Ty:

- Các tài liệu giấy tờ yêu cầu cho việc nộp hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm bao gồm tài liệu mô tả kỹ thuật, báo cáo lưu hành, nhập khẩu.
- Đơn, bản kê khai nhân sự cho các hoạt động công bố đủ điều kiện theo quy định của Nghị định 36 như công bố đủ điều kiện kinh doanh, phân loại, công bố loại A.
- Các báo cáo sau bán hàng theo quy định, như báo cáo sự kiện bất lợi, báo cáo khắc phục tại cơ sở.
- Thư ủy quyền cho các đối tác, đơn vị nhập khẩu được phép nộp hồ sơ nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định.
- Các loại công văn giải trình liên quan về nhập khẩu, về thông tin sản phẩm không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính của Công Ty.

Người Được Ủy Quyền trên đây chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Người đại diện theo pháp luật nhân danh Công Ty và với con dấu của Công Ty. Người Được Ủy Quyền sẽ không được phép ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Giấy Ủy Quyền này thay thế cho toàn bộ Giấy ủy quyền trước đó của Công Ty về phạm vi ủy quyền có liên quan và có thời hạn ủy quyền kể từ ngày 01/07/2022 đến 31/12/2022. Giấy Ủy Quyền có thể bị hủy bỏ bằng văn bản bởi Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công Ty vào bất kỳ lúc nào mà không cần nêu lý do.

Giấy Ủy Quyền này được lập theo Điều lệ Công Ty và luật pháp Việt Nam.

  
Công Ty TNHH Siemens Healthcare  
**CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE**  
Fabrice André Hugues Leguet  
Tổng Giám đốc